



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 580 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2566

ช่วงวันที่ 28 สิงหาคม - 4 กันยายน 2566

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- สภาพัฒน์เผย Q1/66 หนี้ครัวเรือนยังสูง
- ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือน ส.ค. 66 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจแนวโน้มดีขึ้น
- ความเชื่อมั่นธุรกิจ เดือนส.ค. ลดลงแตะ 48.9 ห่วงต้นทุนสูง กังวลส่งออกยังไม่ฟื้น
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย 7 เดือนแรกปีนี้ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก โต 51%
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.10 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 66

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผย**หนี้ครัวเรือน ไตรมาส 1/66 มีมูลค่า 15.96 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน** โดยเพิ่มขึ้นจากการปรับนิยามใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งได้นำหนี้ กยศ. หนี้สหกรณ์อื่นๆ หนี้การเคหะ และหนี้ไฟโไฟแนนซ์ เข้ามารวมด้วย รวมมูลค่าที่ปรับเข้ามาใหม่ประมาณ 7 แสนล้านบาท ทั้งนี้**สัดส่วนหนี้ครัวเรือนไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 90.6% ต่อจีดีพี ลดลงจาก 91.4% ในไตรมาส 4/65**

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผย**ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือน ส.ค. 66 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น** โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เผยรายงาน**ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ในเดือนส.ค. 66 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ โดยรวมลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 48.9** จาก 49.3 ในเดือนก่อน **จากการลดลงของความเชื่อมั่นด้านการผลิต ผลประกอบการและต้นทุน** โดยความเชื่อมั่นในภาคที่มีใช้การผลิตปรับลดลงในหลายกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มการค้าที่ความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ และกิจกรรมการค้าลดลงมาก เนื่องจากค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงกดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังเปราะบาง ซึ่งมีส่วนทำให้การปรับขึ้นราคาสินค้าทำได้ อย่างจำกัด แม้ว่าธุรกิจจะเผชิญกับภาวะต้นทุนสูงอย่างต่อเนื่อง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดผลวิเคราะห์ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 7 เดือนแรกปี 66 พบว่า ‘ธุรกิจโรงแรมและที่พัก’ มีสัญญาณ การฟื้นตัวเด่นชัด **อัตราการเติบโตของธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดใน 7 เดือนแรก โดยตั้งแต่เม.ค. -ก.ค. 66 มีนิติบุคคลตั้งใหม่จำนวน 546 ราย** เพิ่มขึ้นถึง 184 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 65 ในช่วงเวลาเดียวกัน **คิดเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง 51%** จากการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาแบบบริการให้บริการที่มุ่งเน้นมาตรฐานตามหลักสากล การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการนำเสนอธุรกิจที่อยู่ในท้องถิ่นให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ หรือการจองที่พักที่สะดวกสบายง่ายขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจโรงแรมฯ เติบโตอย่างมั่นคงได้

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.00 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา ที่อยู่ที่ระดับ 35.10 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาคและค่าเงินหยวน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากตัวเลข การจ้างงานภาคเอกชนและ GDP ไตรมาส 2/66 ของสหรัฐออกมาแย่กว่าคาด ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง และทำให้ตลาดมองว่าความจำเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ยนั้นน้อยลง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น ตลาดรับรู้แล้วว่าไม่มีโฉมหน้าเป็นอย่างไร แต่ยังคงรอความชัดเจนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะผลักดันออกมา



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ปรับตัวขึ้น 0.9% ในเดือนก.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 106.1 ในเดือนส.ค., การเปิดรับสมัครงานลดลง 338,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 8.827 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. และ
- **ประเทศจีน:** ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค. ของจีนอยู่ที่ระดับ 51.0 เพิ่มขึ้นจากระดับ 49.2 ในเดือนก.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจเดือนมิ.ย. หดตัวลง 0.2 จุด จากระดับ 109.1 ของเดือนพ.ค. มาอยู่ที่ 108.9 จุด ขณะที่ อัตราว่างงานเดือนก.ค. 66 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.7% จากเดิมที่ระดับ 2.5% ในเดือนมิ.ย.
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7.0%** เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เปิดเผยว่า **ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ปรับตัวขึ้น 0.9% ในเดือนก.ค.** เมื่อเทียบรายเดือน, สถาบัน Conference Board เปิดเผยว่า **ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯปรับตัวลงสู่ระดับ 106.1 ในเดือนส.ค.** จากกระดับ 114.0 ในเดือนก.ค.,สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผย การเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า **ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานลดลง 338,000 ตำแหน่ง** สู่ระดับ 8.827 ล้านตำแหน่งในเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2564

ประเทศจีน: ไฉซินและเอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า **ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค.ของจีนอยู่ที่ระดับ 51.0 เพิ่มขึ้นจากระดับ 49.2 ในเดือนก.ค.** และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 49.3

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเผย**ดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจเดือนมิ.ย. หดตัวลง 0.2 จุด** จากระดับ 109.1 ของเดือนพ.ค. มาอยู่ที่ 108.9 จุด, สำนักงานสถิติของญี่ปุ่นรายงานว่า **อัตราว่างงานเดือนก.ค. 66 ของญี่ปุ่นที่ปรับค่าตามฤดูกาลแล้ว เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.7%** จากเดิมที่ระดับ 2.5% ในเดือนมิ.ย.

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ระดับ 85.55 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.7 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 7.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดิบสัปดาห์นี้แตะระดับสูงสุดของปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มอุปทานน้ำมันที่ตึงตัว ขณะที่ การเปิดเผยข้อมูลผลสำรวจกิจกรรมการผลิตของจีนได้ช่วยหนุนตลาดน้ำมันด้วยก่อนที่ตลาดจะปิดทำการต่อเนื่อง 3 วันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เนื่องจากวันจันทร์ที่ 4 ก.ย. เป็นวันแรงงานซึ่งเป็นวันหยุดประจำชาติของสหรัฐฯ นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4 - 8 กันยายน 2566)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ค./ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล/ ดัชนีภาคบริการเดือนส.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM)
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)/ ยอดค้าปลีกเดือนก.ค./
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ก.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค.จากไฉซิน